

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๗/กค ๐๒๖



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทน/เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

เรียน

ด้วยปัจจุบันทุนหมุนเวียนมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บทบาทและภารกิจ ขณะที่ อัตราค่าตอบแทน/เบี้ยประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน อาจไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบและความสำคัญของทุนหมุนเวียน และสถานะเศรษฐกิจ

ในการนี้ กรมบัญชีกลางจึงเห็นสมควรปรับอัตราค่าตอบแทน/เบี้ยประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้งตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. กรรมการที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม โดยความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้ได้รับค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม ในอัตราคนละไม่เกิน ๒,๔๐๐ บาท/ครั้ง/เดือน สำหรับอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง ให้ได้รับค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม ในอัตราคนละไม่เกิน ๑,๖๐๐ บาท/ครั้ง/เดือน

๒. ประธานกรรมการ หรือประธานอนุกรรมการ ประธานคณะทำงาน ให้ได้รับค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในข้อ ๑ ได้รับ แล้วแต่กรณี

๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม ให้เบิกจ่ายสำหรับในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ และไม่เกินเดือนละ ๑ ครั้ง

๔. กรณีอัตราค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่กฎหมายจัดตั้งทุนหมุนเวียนกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน/เบี้ยประชุมเป็นไปตามนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๓๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕

ลำดับ	ชื่อย่อ (ก)	กิจกรรม (ข)
46	อธิบดีกรมการจัดหางาน	กองทุนเพื่อผู้รับงาน ไปทำที่บ้าน
47	อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
48	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กองทุนเพื่อผู้ไร้แรงงาน
49	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
50	เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม	กองทุนประกันสังคม
51	เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม	กองทุนเงินทดแทน
52	อธิบดีกรมศิลปากร	เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
53	อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
54	อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด
55	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
56	เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
57	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
58	เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน	เงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการ
59	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้เยี่ยมเพื่อชำระหนี้สิน
60	เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง)	กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
61	เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
62	อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
63	อธิบดีกรมการขนส่งทางบก	กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
64	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
65	อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
66	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
67	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กองทุนคุ้มครองเด็ก
68	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กองทุนผู้สูงอายุ
69	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
70	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
71	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
72	อธิบดีกรมการศาสนา	กองทุนสำหรับผู้เดินทาง ไปประกอบพิธีฮัจย์
73	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	กองทุนยุติธรรม
74	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
75	อธิบดีกรมการศาสนา	กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
76	เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง	กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
77	ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์	กองทุนสงเคราะห์
78	ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
79	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
80	เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
81	อธิบดีกรมการจัดหางาน	กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
82	ผู้บัญชาการทหารบก	เงินทุนหมุนเวียน โรงงานฟอกหนัง
83	เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ	เงินทุนหมุนเวียน โรงงานแบตเตอรี่ทหาร
84	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว
85	เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
86	อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	กองทุนจัดการซากค้ำบรรพ์
87	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
88	ผู้อำนวยการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
89	ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย	กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ
90	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
91	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
92	อธิบดีกรมการค้าภายใน	กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

รายชื่อทุนหมุนเวียน

ลำดับ	ประเภท	ชื่อทุนหมุนเวียน
1	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	กองทุนสนับสนุนการวิจัย
2	ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4	ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	กองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา
5	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	กองทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข
6	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
8	เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี	เงินทุนหมุนเวียนสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
9	เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
10	ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย	กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
11	ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย	กองทุนกีฬาเยาวชน
12	ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
13	เจ้ากรมแผนกทหาร	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ
14	ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ	เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร
15	ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
16	ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การ	เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร
17	ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ	เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
18	อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	เงินทุนหมุนเวียนโรงงานไนอาร์กซ์
19	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
20	เลขาธิการ ก.ค.ศ.	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ✓
21	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการยุติแม่เกษตรกรและผู้ยากจน
22	อธิบดีกรมชลประทาน	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
23	อธิบดีกรมชลประทาน	กองทุนจัดรูปที่ดิน
24	อธิบดีกรมประมง	เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ
25	อธิบดีกรมปศุสัตว์	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำนำ
26	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	เงินทุนหมุนเวียนยางพารา
27	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเบียม
28	อธิบดีกรมการข้าว	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
29	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)
30	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
31	เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
32	อธิบดีกรมการขนส่งทางบก	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ
33	อธิบดีกรมการบินพลเรือน	เงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน
34	อธิบดีกรมทางหลวง	เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
35	อธิบดีกรมทางหลวง	เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
36	อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต
37	เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองทุนสิ่งแวดล้อม
38	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	เงินทุนหมุนเวียนดำเนินการ โครงการผลิตถ่านหินเป็นพลังงานทดแทน
39	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
40	ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน	กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
41	อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ = กอ.ฉลว.602 กรมการค้าระหว่างประเทศ	เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์
42	อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ =	กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
43	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
44	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
45	อธิบดีกรมการจัดการงาน	กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์
93	เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
94	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
95	เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
96	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
97	เลขานุการนายกรัฐมนตรี	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
98	เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
99	เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กองทุนคลังคำได้
100	อธิบดีกรมธนารักษ์	เงินทุนหมุนเวียนการแสวงหาเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
101	อธิบดีกรมธนารักษ์	เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำทอง
102	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
103	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
104	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL)
105	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
106	เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
107	ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต	กองทุนประกันชีวิต
108	ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย	กองทุนประกันวินาศภัย
109	เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ	กองทุนการออมแห่งชาติ
110	เลขานุการคณะกรรมการกบข.	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
111	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ